



## บก.ปอศ.

# แฉสอบเหมืองขุดคริปโทฯ ใน-นอกตลาด

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ซึ่งแจ้งกรณีการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการลงทุนในเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากปัจจุบันอัตราการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่สูงขึ้นกว่าเดิม และการก่ออาชญากรรมมักมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น การแอบอ้างการประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนลงทุนเกี่ยวกับการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี หรือชักชวนให้ลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มีอยู่จริง โดยอ้างผลตอบแทนที่สูง ทำให้ประชาชนทั่วไป และนักลงทุนตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หรืออ้างตัวเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตมาหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน รวมถึงแอบอ้างชื่อ ภาพ หรือตราสัญลักษณ์ของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการโฆษณาชวนเชื่อ และชักชวนให้ประชาชนลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ ข้อความสั้น โซเชียลมีเดีย และช่องทางออนไลน์ ซึ่งทาง

บก.ปอศ. ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบดังกล่าวในทุกมิติ บก.ปอศ. จึงได้สั่งการให้ กก. ในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ โดยทาง กก.3 บก.ปอศ. ได้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ในหลายมิติ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน ที่อ้างอิงการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งหากพบเป็นการกระทำความผิด ทาง บก.ปอศ. จะได้ประสานกับทาง ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย บก.ปอศ. ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเนื่องจากหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแล ได้แก่ ก.ล.ต. และ บก.ปอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่ง บก.ปอศ. ขอแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน อาทิ ตรวจสอบให้มั่นใจถึงความมีตัวตนของบริษัทหรือบุคคลผู้ชักชวนว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่มีการโฆษณาอัตราผลตอบแทนที่เกินจริงหรือรับประกันผลตอบแทนโดยอ้างว่าไม่มีความเสี่ยง

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

## HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921





## “ซีพี” เร่งแผนรักษาตลาดเบอร์ 1 มั่นใจ “อีวีจีน” ยึดตลาดไทย

เซียงไฮ้ ออโตโมทีฟ หรือ “เอสเอไอซี” ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน ได้ร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ตั้งบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์ห้อ “เอ็มจี” เมื่อปี 2556 เพื่อทำตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในไทยและอาเซียน โดยมีการลงทุนเริ่มต้น 9,000 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตและออกวางจำหน่ายในปี 2557

ซีพีเข้าไปร่วมลงทุนกับเอสเอไอซีครั้งนี้ เพราะจีนต้องการออกไปลงทุนต่างประเทศ และรัฐบาลจีนประกาศนโยบาย One Belt one Road ทำให้จีนมาดูแลทางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์หลายประเทศ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทย ซึ่งซีพีบอกกับเอสเอไอซีว่าการมาลงทุนควรมีพันธมิตรที่ดี เพราะรถยนต์เป็นตลาดเสรีที่แข่งขันสูง จึงนำมาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างซีพีและเอสเอไอซี

สำหรับเอ็มจีเป็นแบรนด์เก่าที่มีผู้บริโภครู้จักมาก จึงเป็นอีก 1 เหตุผลที่ซีพีตัดสินใจร่วมทุนกับเอสเอไอซี โดยเริ่มต้นทำตลาดที่รุ่น เอ็มจี 6 จนถึงปัจจุบันทำตลาดรถอีวี โดยเป็นการนำเข้ามาจากจีนภายใต้เงื่อนไขเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

ช่วงที่ผ่านมา รถอีวีของจีนได้เข้ามาทำตลาดมากขึ้น รวมถึงล่าสุดบริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า NETA V มาทำตลาดในไทย เพื่อทดลองตลาด

ก่อนที่จะประกอบรถอีวีในไทย โดยมีกลุ่ม ปตท. เป็นพันธมิตรในการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนป้อน

นอกจากนี้ บริษัท BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน กำลังจะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก มูลค่าการลงทุน 17,891 ล้านบาท หลังจากได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

นายธนกร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า การที่มีบริษัทจีนเข้ามาลงทุนผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยหลายรายมากขึ้น ถือเป็นเรื่องดี เพราะผู้บริโภคจะมีตัวเลือกของสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันรถเอ็มจีมีส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย 70 - 80% ทำให้เอ็มจีเป็นผู้นำการตลาด แต่การที่มีรถอีวีจากจีนรายอื่นเข้ามาจะทำให้เกิดการแข่งขัน และจะได้ทำให้พนักงานของเอ็มจีตื่นตัวในการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น

“ผมไม่กังวลว่าจะมีรถอีวีจากจีนเข้ามาทำตลาดในไทยก็ห้อ และมั่นใจว่ารถอีวีของจีนจะครองตลาดในไทยแน่นอน เพราะรถอีวีของญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้คงไม่สามารถมาแข่งขันกับรถอีวีจีนได้ทัน โดยเฉพาะการที่จีนเป็นตลาดรถอีวีใหญ่ที่สุดในโลกและมีสัดส่วนการตลาดถึง 60% ทำให้จีนมีองค์ความรู้และมีการศึกษาตลาดรถยนต์ของไทยมาอย่างดีก่อนที่จีนจะเข้ามาทำตลาดรถอีวีในไทย”

### In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



**บริษัท แบลค วูล์ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด**

เลขที่ 128/198 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 088-6656686  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557108920

บริษัท เดอะ ไรค์ เอเชีย จำกัด

วันที่ 15 กันยายน 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท แบลค วูล์ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 128/198 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 จำนวน 10,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 45 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 450,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



( นายชนนท์ นิ่มมาส )

กรรมการ



ฉบับที่ 2916 วันที่ 15 กันยายน 2565 ลำดับที่ 1

เรื่อง จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ ไรค์ เอเชีย จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน 128/77 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเดื่อ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 67.25 (หกสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 20000 คิดเป็นเงิน 1,345,000 (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) และจัดสรรเป็นเงินทุนสำรอง 0 (ศูนย์)

โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

( นางรุ่งอรุณ ช่อมณี )

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2916 วันที่ 15 กันยายน 2565 ลำดับที่ 2



**Bodysteel And Silver Co., Ltd.**

บริษัท บอดีสตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

63 หมู่ 5 ซอยศิรินา โนนศรีสวัสดิ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 02-150-9999-9 แฟกซ์ 02-150-9999 ต่อ 130  
63 Moo 5 Soi Wang-ee, Yaek Rang-Forn, Kanchanaphok Rd. T. Bangnaeng A. Rang Yai Northburi 11140 Tel:02-150-9999-9 Fax:02-150-9999 ext.1

วันที่ 15 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บอดีสตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 63 หมู่ 5 ซอยวัดบางโค-เอกโรงโพน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือพร้อมกันด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



*Pranee Pattamon*

(นางสาวปราณี นตรสัน)

กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2916 วันที่ 15 กันยายน 2565 ลำดับที่ 3

**OR ลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัล  
เชื่อมต่อบริการสุขภาพ-ความงาม**

นางสาววรรษุศา รังสิยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสุขภาพ โดยมีจำนวนผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท (Monthly Active User : MAU) มากกว่า 500,000 ราย ต่อเดือน

และนายชาเมียร์ เซอร์โร (CEO & Co-Founder) ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท โกวาบี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนาม ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท โมดูลัส เวเนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR และบริษัท โกวาบี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่เชื่อมต่อบริการด้านสุขภาพ และความงาม โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาบริการ อำนวยวิ หรือ Empowering All toward Inclusive Growth เพื่อประกอบการตัดสินใจ สั่งซื้อ e-Voucher หรือจอง บริการผ่านออนไลน์ ซึ่ง OR เข้าลงทุนในการระดมทุน รอบนี้ เป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นางสาววรรษุศา รังสิยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR มีกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจใหม่จากธุรกิจที่ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ ให้กับผู้บริโภคด้วยการเชื่อมต่อธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ ออนไลน์ (Offline-to-Online : O2O) ขยายขีดความสามารถของ OR ในการตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยดูแลสุขภาพ Wellness ถือเป็นหนึ่ง ในอุตสาหกรรมที่ OR มีความสนใจ เนื่องจากเป็น อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมและความ ต้องการของผู้บริโภคในอนาคต GoWabi ถือเป็นแพลตฟอร์ม ที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มแพลตฟอร์ม ที่ให้บริการค้นหา และจองบริการต่างๆ เกี่ยวกับความงาม

**In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ขององค์กร**

ด้วยวิสัยทัศน์และเจตจำนงที่ยึดมั่นในความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรอบรมพิเศษที่จัดทำขึ้น In-House

- Update มาตรฐานบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการขายและการบริการ - พัฒนาทักษะการบริการ

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ 021-020-916 717, 718, 719, 720 (6-404) | [www.gdpmth.com.th](http://www.gdpmth.com.th) | [www.ibt.com.th](http://www.ibt.com.th)





## “เนชั่น” กำไร 6 เดือน แตะ 519 ล้านบาท โต 620%

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION รายงานผลประกอบการงวด 6 เดือน ล้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2565 แสดงผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 519.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 620% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนจำนวน 99.87 ล้านบาท โดยรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้น 178% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้น 21% มาจากรายได้จากการขายโฆษณาและรายได้จากการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 457.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จำกัด (มหาชน) (NBC) จำนวน 61.46% และยังเหลือ 9.99% โดยมีกำไรจากการลงทุนในตราสารทุนจำนวน 210.61 ล้านบาท

นายฉาย บุณนาค ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NATION กล่าวว่า ผลกำไรของบริษัทมาจากการขายโฆษณาและการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างธุรกิจ และขายเงินลงทุนบริษัทลูกก่อนหน้านี้ ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเป็นบวก และมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง พร้อมพาดวงศักรดินหน้าไปต่ออย่างมั่นคง ในฐานะสถาบันสื่อที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นเบอร์ 1 ในด้านข่าวสารที่น่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับแผนธุรกิจตามยุทธศาสตร์ One Nation สร้างปรากฏการณ์ผนึกธุรกิจสื่อในเครือไม่ว่าจะเป็นเนชั่นทีวี

เนชั่นออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก สปริงนิวส์ ไทยนิวส์ เดอะเนชั่น (ภาษาอังกฤษ) โอเคเนชั่น ขอบสนาม และเดอะพีเพิล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนซ้ำซ้อน ทำให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 “เนชั่น กรุ๊ป” มีการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่นำบริษัทย่อยในเครือทั้งหมด ถือหุ้นโดยตรงผ่านบริษัทแม่ 100% ภายใต้นโยบายบริหารเดียวกัน คือ One Nation ส่งผลสำคัญทำให้การบริหารมีความแข็งแกร่ง มีเอกภาพ และสามารถลดต้นทุนด้านธุรกิจที่ซ้ำซ้อนได้ทันทีหลายร้อยล้านบาท โดยการปรับโครงสร้างทำให้ตอกย้ำจุดแข็ง รวมซินเนอร์ยีกลุ่มเนชั่นภายใต้ One Nation ที่ชัดเจนด้าน Content is King เพราะแต่ละกองบรรณาธิการผลิตข่าวที่เชี่ยวชาญเหมือนพ่อครัวแต่ละครัวเพื่อนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้สังคม มีการตรวจสอบ ค้นหาข้อเท็จจริง ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดี มีคุณภาพ เชื่อตรงและต้องเป็นประโยชน์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ ตามจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ส่วนในแง่ธุรกิจ การบริหารงานจะเข้มข้นมากขึ้น ลดต้นทุนการบริหารจัดการได้ประสิทธิภาพดีขึ้น

“แม้เราจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การสร้างผลกำไรสูงสุดหาใช่เป้าหมายของเรา จุดมุ่งหมายของเราคือการนำพาองค์กรเดินหน้าอย่างมั่นคง สามารถมอบผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มอบความมั่นคงและดูแลพนักงานของบริษัท ควบคู่ไปกับการผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตามหลักจริยธรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน”

### **In-House Training** บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

## สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม



วารสาร CPD&ACCOUNT 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **530 บาท** (ปกติ ~~720 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **CPDOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



### รายละเอียดวารสาร CPD & ACCOUNT

วารสารสำหรับนักบัญชี เพื่ออัปเดตความรู้ ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

#### Accounting Style

อัปเดตข้อมูลเรื่องราวน่าสนใจ ประเด็น Hot ในแวดวงอาชีพนักบัญชี และเทคนิคในการทำงานของนักบัญชี ที่จะมาแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เป็นกันเอง

#### Tax Talk

บทความคอลัมน์ชื่อดัง ที่จะมาเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่าย

#### Learning

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

### สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



#### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



#### รับส่วนลด

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th) (ราคาคอร์สไม่เกิน 2,000.- หรือตามที่บริษัทกำหนด)



#### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



#### รับส่วนลด

ในการลงประกาศ หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)





# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee



## สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



### รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทัศนศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

#### Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

#### HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

#### กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

#### Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

#### Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

### สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



#### รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



#### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



#### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



#### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



#### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



#### รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

[www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)  
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



## รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

### Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

### Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

### Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

### Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนารัฐกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

### Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

## สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



### รับหนังสือ

ประมวลฎีการอบวันสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



### รับส่วนลด

ในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวพู่กัน [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)





ธรรมนิติ  
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

# ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่  
14

## กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

### รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

## ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
  3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

[www.ThaiCorporateNews.com](http://www.ThaiCorporateNews.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

